



เทวาลัย

สานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๓ ฉบับพิเศษ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔



สารสนจากคณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ว่าด้วยความยินดี

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ว่าที่จริงควรจะเรียกว่าร่วมแสดงความยินดี เพราะความยินดีเช่นนี้คงเกิดแก่บัณฑิตมากกว่าผู้ที่เขียนสารนี้ มานึกดูว่าความยินดีที่ควรจะมีนั้นมีอะไรบ้าง

อย่างแรก คือยินดีที่ได้มีความรู้อันถูกต้อง มีปริญญาบัตรรับรองจากสถาบันอันทรงเกียรติที่สุดของประเทศ เป็นความยินดีอันเกิดมีในลำดับต้น อันจะส่งผลไปสู่ความยินดีที่สอง คือ ยินดีที่จะมีโอกาสใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพการงานให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นตามทำนองคลองธรรมที่ถูกที่ควรสมแก่ที่รู้มาอย่างถูกต้อง แม้มีสิ่งที่ยังไม่รู้ก็ย่อมจะมีเครื่องมือมีสติปัญญาส่งไปได้ว่าจะรู้ได้อย่างไร และรู้ให้ถูกต้องได้อย่างไร

ความยินดีอย่างที่สอง คือ ความยินดีที่จะได้มีโอกาสทำชื่อเสียงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการมีความรู้ที่ถูกต้องใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นโอกาสให้ระลึกถึงพระคุณของแหล่งเรียนมา ระลึกถึงพระราชปณิธานแห่งพระผู้ทรงสถาปนาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระปรมาภิไธยมาเป็นนามมหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่อๆ トラบมาจนถึงปัจจุบันที่พระราชทานพระมหากรุณาแก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด รวมทั้งระลึกถึงพระกรุณาแห่งพระบรมวงศ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยผู้ทรงวางรากฐานการอุดมศึกษาและในเวลานั้นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียว คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นศิษย์เก่าที่ใส่พระราชหฤทัยในการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเนืองนิตย์ สมควรที่บัณฑิตจะได้นำมาเป็นแบบอย่างที่จะกลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัย ให้โอกาสแก่ผู้มาภายหลังได้มีโอกาสที่ดีเช่นตนเอง

ความยินดีอย่างที่สองนี้ เกิดแต่ความยินดีข้างต้นทั้งหมดรวมกัน คือ ความยินดีที่จะมีส่วนทำให้บ้านเมืองของเราเจริญขึ้น ให้สมแก่ภาวการณ์ที่มาใช้ในการศึกษาของบัณฑิตตั้งแต่ชั้นประถมมาจนถึงอุดมศึกษา โอกาสเช่นนี้ไม่ได้เกิดแก่ทุกคน ผู้สำเร็จเป็นบัณฑิตในวันนี้ต้องระลึกตนว่าเป็นทรัพย์ากรบุคคลอันมีค่า ที่ผู้อื่นเสียสละให้มีโอกาสดีกว่าคนอื่น ๆ ในชาติอีกหลายสิบล้านคน จึงควรทราบตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประเทศชาติให้สมศักดิ์ศรีและสติปัญญา สมนามที่เรียกขานกันว่าบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัครวิรุฬหการ

คณบดีคณะอักษรศาสตร์



จำนวนบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

ในปีการศึกษา 2553 มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ระดับปริญญาตรี	จำนวน 292 คน
☞ เกียรตินิยมอันดับ 1	จำนวน 65 คน
☞ เกียรตินิยมอันดับ 2	จำนวน 120 คน
☞ เหรียญรางวัล (เหรียญทอง)	จำนวน 12 คน
(จากบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1)	
2) ระดับปริญญาโท	จำนวน 100 คน
3) ระดับปริญญาเอก	จำนวน 16 คน
รวมทั้งหมด 3 ระดับ	จำนวน 408 คน



ประชาสัมพันธ์จากสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี...จะอยู่เคียงข้างนิสิตเก่าทุกท่าน ทุกข์สุขอย่างไร ขอให้ส่งข่าวมาที่สมาคมฯ เพื่อให้รับรู้หรือช่วยเหลือ โทร./โทรสาร 02-2532059 และ 02-2184858



ประชาสัมพันธ์มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบำรุงรักษา ดูแลอาคารมหาจักรีสิรินธรของคณะอักษรศาสตร์ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ผู้เห็นความสำคัญของวิชาการด้านอักษรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนในการนี้ เพื่อธำรงรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ตลอดไป ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจรินทร์ เหมือนจำนงค์ สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2184885 หรือเข้าชมได้ที่ www.arts.chula.ac.th



รางวัลเกียรติยศ

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานซึ่งรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ นิสิตผู้ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รับพระราชทานรางวัลในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) รางวัลประเภทเรียงความ

หัวข้อเรื่อง *ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ชาติไทยยืนยงและพัฒนา*

- รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายณัฏพล ศิริสวัสดิ์
รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวสุธิญา พูนเอียด
รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวศรัณยา เมืองอยู่

2) ประเภทรางวัลบทความวิชาการ

หัวข้อเรื่อง *ประเทศจะมั่นคงปลอดภัยหากเราจักเลือกใช้พลังงาน*

- รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของกลุ่มนิสิตประกอบด้วย นางสาวอิสราพรรณ ดิษยพงษ์ และ นางสาวจตุพร เพชรบูรณ์
รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของกลุ่มนิสิตซึ่งมีนิสิตอักษรศาสตร์ 1 คน คือ นางสาวสุธิญา พูนเอียด

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นางกัญญ์กนก สิงห์ฤกษ์ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com